

# CNPC จัดกิจกรรมแนะนำโครงการท่อส่งน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติเมียนมา-จีน

กิจกรรมแนะนำโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเมียนมา-จีน ที่บริษัทไชน่า เนชั่นแนล ปีโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (CNPC) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมแนะนำโครงการของบริษัทกิจกรรมแรกก่อนจะมีการแนะนำโครงการอื่น ๆ ตามมา

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ธีม “One Belt, One Future” โดยเน้นที่การจัดแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะภาพอันสวยงามของเมียนมา และการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมันแห่งนี้

นอกจากนี้ ยังมีการบอกเล่าเรื่องราวความร่วมมือของ CNPC ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงวิธีการที่บริษัทได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการลงทุนมูลค่าสูงที่สุดในเมียนมาของ CNPC นี้ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา-จีน และการก่อสร้างท่าเรือน้ำมันดิบ Made Island

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีน้ำมันดิบจำนวน 33.12 ล้านตัน และก๊าซธรรมชาติอีก 3.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรถูกขนถ่ายผ่านทางท่อส่งน้ำมันและก๊าซแห่งนี้

คลังเก็บน้ำมันเก่าบนเกาะดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรือน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่ทันสมัยซึ่งสามารถเก็บน้ำมันดิบได้ถึง 300,000 ตัน ยิ่งไปกว่านั้น โครงการท่อส่งน้ำมันนี้ยังกลายมาเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีนและเมียนมาอีกด้วย

CNPC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานระดับสากล ได้เข้าไปบูรณาการองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในท้องถิ่น

ปัจจุบัน CNPC กำลังเข้าไปให้การสนับสนุนด้านเทคนิคระดับสูง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการยอมรับในเรื่องของบริการที่เชื่อถือได้ในกว่า 60 ประเทศ อีกทั้งยังมอบบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์น้ำมันให้กับ 78 ประเทศและภูมิภาคด้วย

โครงการของบริษัทสร้างรายได้ทางภาษีมูลค่ากว่า 6 พันล้านให้กับรัฐบาลของประเทศที่อยู่ตามแนวโครงการ Belt and Road และสร้างงานที่มีเสถียรภาพเกือบ 100,000 ตำแหน่งในประเทศเหล่านั้น

นอกจากนี้ CNPC ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านสวัสดิการสาธารณะ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนกว่า 3 ล้าน

คน อันเป็นผลมาจากการจัดสรรโครงการในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายร่วมกับภาครัฐ คู่ค้า ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นในประเทศเหล่านั้น

Xu Wenrong รองประธานของ CNPC กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในประเทศต่าง ๆ

ทั้งนี้ Xu ได้แสดงความเต็มใจที่จะเข้าไปร่วมมือกับภาครัฐ คู่ค้า และประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ เพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการก่อตั้งชุมชนน้ำมันและก๊าซผ่านการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของพลังงานที่สดใสยิ่งกว่าเดิม

CNPC กำลังอยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมแนะนำโครงการของบริษัทในตะวันออกกลาง, แอฟริกา, อเมริกา, เอเชียกลาง และรัสเซีย โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ CNPC เพิ่มขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย

วิดีโอ - <https://cdn5.prnasia.com/202008/cnpc/video.mp4>